



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work From Home)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบันทึก ออก.สปอ. ที่ ออก ๐๒๐๑(๑)/๖๖๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งว่ามีคณะบุคคลใช้ชื่อว่า คณะทำงานอุเทนถวายจะยื่นยง ดำรงอยู่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมใหญ่เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นั้น

จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยในสถานที่อย่างเข้มข้น ในพื้นที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพื้นที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มาติดต่อราชการบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับการจัดกิจกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีมาตรการ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวมทั้งผู้รับจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ในทุกระดับ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work From Home) ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบการทำงานสำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยประสานกับผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก โดยให้มีจำนวนเท่าที่จำเป็นและน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำ ได้ โดยการบริหารจัดการของกอง/กลุ่มพิจารณาตามความเหมาะสมไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ

๓. ขอให้ประชาชนที่มีภารกิจเร่งด่วนติดต่อราชการทางช่องทางการติดต่อราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม <http://oie.go.th> หรือ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวรวรรณ ชิตอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม